



โครงการวิชาชีพบัญชีผลิตและจำหน่ายสเปรย์ดับกลิ่นอับสมุนไพร

นางสาวนันทิกานต์	ฤทธิชัย	รหัสนักศึกษา 58101376
นางสาวศิริวรรณ	จันไป่ครบุรี	รหัสนักศึกษา 58101388
นางสาวสุภารัตน์	พลแสน	รหัสนักศึกษา 58101390

**ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพาณิชยกรรม สาขางานบัญชี**

**วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์
ปีการศึกษา 2560**

ชื่อผู้จัดทำโครงการ	: นางสาวนันทิกานต์ ฤทธิ์ชัย รหัสนักศึกษา 58101376
	: นางสาวศิริวรรณ จันไปต์ครบุรี รหัสนักศึกษา 58101388
	: นางสาวสุภารัตน์ พลแสน รหัสนักศึกษา 58101390
ชื่อโครงการ	: โครงการวิชาชีพบัญชีผลิตและจำหน่ายสเปรย์ดับกลิ่นอับสมุนไพร
สาขาวิชา	: สาขางานการบัญชี
ประเภทวิชา	: พาณิชยกรรม
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ	: อาจารย์กรวรรณ นามวงศ์
ปีการศึกษา	: 2560

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันกลิ่นอับในตู้และในรองเท้าที่เกิดขึ้นนั้นทำให้เกิดเชื้อราและอาการคันจากความชื้นของเสื้อผ้าและรองเท้า ถ้าไม่มีการดูแลรักษาอาจจะทำให้เท้าของเราเกิดโรคจากเชื้อราหรืออาการคันต่างๆเราจึงมีวิธีการกำจัดกลิ่นอับจากรองเท้าหรือเสื้อผ้าที่ยังไม่แห้ง โดยเราได้้นำการใช้สมุนไพรที่ได้มาจากธรรมชาติที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายและสุขภาพของเรา สมุนไพรที่เรานำมาผลิตสเปรย์ดับกลิ่นอับมีประสิทธิภาพที่ช่วยดับกลิ่นกายจากเหงื่อและกลิ่นอับขึ้นต่างๆ

การจัดทำโครงการวิชาชีพบัญชีผลิตและจำหน่ายสเปรย์ดับกลิ่นอับสมุนไพร ของนักศึกษาสาขางานการบัญชีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.ที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อาจารย์ ผู้แทนหน่วยงาน ผู้นำชุมชน และประชาชนอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 100 คน มีการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินผลความพึงพอใจใช้สเปรย์ จำนวน 100 ฉบับ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และนำมาพัฒนาการจัดโครงการในปีต่อไป ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการดำเนินงาน โครงการ 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูล(ภายใน) พบว่าค่าเฉลี่ย (\bar{x}) เท่ากับ 4.60 และร้อยละ (%) เท่ากับ 92.00 อยู่ในระดับดีมาก การวิเคราะห์ข้อมูล (ภายนอก) พบว่าค่าเฉลี่ย (\bar{x}) เท่ากับ 4.61 และร้อยละ (%) เท่ากับ 92.24 เป็นไปตามจุดประสงค์ของการใช้สเปรย์ดับกลิ่นอับสมุนไพร เพื่อให้เป็นการเรียนรู้สมุนไพรและสามารถนำไปสร้างเป็นรายได้ในชีวิตประจำวันได้

ข้อเสนอแนะในการทำครั้งต่อไปผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจแนะนำว่า ให้มีการทำกลิ่นให้หลากหลายมากขึ้น เพิ่มวันผลิต วันหมดอายุ ควรมีคำเตือนหรือผลทดสอบในการใช้งาน เบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อหากว่าสนใจในสเปรย์สมุนไพรดับกลิ่นอับ

หลักฐานการเผยแพร่โครงการ



ภาพที่ 11 ขยายผลิตภัณฑ์



ภาพที่ 12 บุคคลภายนอกชมผลิตภัณฑ์